



Vụ đông năm 2022 diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn: Thời tiết đầu vụ diễn biến phức tạp, giá vật tư đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, diện tích gieo trồng vẫn đạt và vượt kế hoạch.

Do yếu tố thời tiết, khí hậu, vụ đông là vụ sản xuất khó khăn nhất trong năm. Đặc biệt, ở vụ đông năm nay thời tiết diễn biến phức tạp. Đợt mưa lớn cuối tháng 9, đầu tháng 10 kéo dài nửa tháng với lượng mưa lên đến hàng trăm mi-li-mét dồn vào thời kỳ gieo trồng cây màu ưa ẩm đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất. Những nơi ruộng trũng, ngập nước, bà con không thể làm đất, gieo trồng được; nơi đất cao ráo hơn, nông dân xuống giống được thì sau chừa trồng cũng bị thối hỏng, sinh trưởng, phát triển kém.

Không chỉ đối mặt với những bất lợi về thời tiết, vụ đông năm nay còn gặp vấn đề nan giải về quỹ đất dành cho sản xuất. Nguyên nhân do vụ lúa xuân thu hoạch muộn hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ 10 - 15 ngày dẫn đến thời vụ vụ mùa bị đẩy lùi, khó khăn cho việc giải phóng quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm. Ngoài ra, khâu bảo quản, chế biến sản phẩm vụ đông còn nhiều bất cập, thị trường đầu ra còn khó khăn, phổ biến tình trạng được mùa mất giá. Giá các loại vật tư đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Các đối tượng dịch hại diễn biến phức tạp, đặc biệt là chuột... cũng là những thách thức chung trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Tuy nhiên, những khó khăn trên cũng được xem như phép thử để sàng lọc, loại bỏ những mô hình sản xuất theo phong trào, hình thức, đưa vụ đông phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững với sự liên doanh, liên kết của nông dân - HTX - doanh nghiệp. Về các địa phương nơi vụ đông "trụ vững", các loại rau củ vụ đông như cải bắp, su hào, cà chua, khoai tây, hành, mùi... đang độ sinh trưởng, phát triển mạnh. Và để đón một mùa vụ bội thu, những người nông dân chăm chỉ đang miệt mài sớm tối ra đồng chăm sóc hoa màu.

Ông Mai Đức Nhưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy An, xã An Tân (Thái Thụy) cho biết: Vụ đông năm nay, thành viên HTX SXKD DVNN Thụy An gieo trồng trên 240ha cây màu các loại, trong đó chủ lực là hành, tỏi, dưa chuột xuất khẩu. Mặc dù thời vụ gieo trồng hành tỏi bị đẩy lùi từ 7 - 10 ngày so với cùng kỳ mọi năm do khó khăn về thời tiết nhưng với truyền thống sản xuất cũng như giá trị vụ đông mang lại, chúng tôi vẫn đạt chỉ tiêu về diện tích.

Đối với xã An Ninh (Quỳnh Phụ), toàn xã gieo trồng được trên 150ha vụ đông, vượt kế hoạch đề ra. Theo bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc HTX DVNN xã, trong bối cảnh thiếu

lao động, chi phí sản xuất tăng cao như hiện nay, để có kết quả này là điều không đơn giản. Thứ nhất, phải bảo đảm cho nông dân có lãi; thứ hai, cán bộ HTX phải đứng ra làm trước để nêu gương. Bản thân bà Mai cũng mượn 2ha ruộng của người dân không có nhu cầu sản xuất để trồng khoai tây, liên kết với hộ nông dân trồng gần 2ha hành. "Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch sản xuất cũng phải được thực hiện một cách bài bản, linh hoạt và sáng tạo. Điều quan trọng nữa là phải tìm ra phương thức canh tác phù hợp để nông dân làm ruộng một cách nhàn nhả, đưa máy làm đất, máy lên luống vào. HTX đứng ra chịu trách nhiệm và ký kết hợp đồng diệt chuột với công ty để nông dân yên tâm sản xuất" - Giám đốc HTX DVNN xã An Ninh chia sẻ. Bà Đào Thị Thu, nông dân thôn An Ninh, xã An Ninh cho biết: Tùy thuộc vào thời tiết, giá cả mỗi vụ khác nhau nhưng một sào ở tôi thiếu chúng tôi cũng thu được khoảng 2 triệu đồng. Năm nào được giá lên tới 5, 6 triệu đồng. HTX cũng quan tâm khâu tưới, tiêu, bảo vệ động ruộng nên năm nào chúng tôi cũng duy trì sản xuất tăng thu nhập.

Trong những năm qua, sản xuất vụ đông luôn được ngành nông nghiệp, cấp ủy,

chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất sớm, sát đúng với tình hình thực tế xây dựng và tổ chức thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, chủ động trong chỉ đạo sản xuất. Các địa phương cũng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn; có các cơ chế mang tính kích cầu; rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xác định các sản phẩm trồng trọt có lợi thế trên địa bàn để định hướng phát triển sản xuất hợp lý theo nhu cầu thị trường nhằm hạn chế tình trạng dư thừa nông sản, gây khó khăn cho người sản xuất.

Vụ đông năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 37.000ha với những loại cây chủ lực như ngô, khoai tây, khoai lang, ớt, rau đậu các loại... Tổng giá trị sản xuất vụ đông bình quân đạt từ 2.800 tỷ đồng trở lên, bình quân đạt 75 triệu đồng/ha gieo trồng. Hiện những cánh đồng rau củ xanh mướt, tươi tốt đang chờ thu hoạch. Được mùa, được giá, các loại rau màu vụ đông đang hứa hẹn góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân.

NGÂN HUỖN

Khởi nghiệp từ công nghệ số

Từ một người nghiện game, anh Đào Khắc Cử, xã Đông Đông (Đông Hưng) đã tự vực dậy bản thân, trở thành người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số, gạt bỏ nhiều thành công ngay tại quê hương.

Trước đây, anh Trần Văn Thủy, xã Đông Đông (Đông Hưng) chưa từng nghĩ bản thân có thể tìm thấy niềm đam mê trong lĩnh vực công nghệ số. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau khi anh bị tai nạn lao động, trở thành người khuyết tật. Quảng đời còn lại anh Thủy phải làm bạn với chiếc xe lăn. "Ngay cả việc đi chuyển của tôi cũng đã khó khăn, sao có thể

nghĩ đến công việc ổn định. Lúc đấy tôi thấy rất chán nản, cứ trần trụi suy nghĩ không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao" - anh Thủy chia sẻ.

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Năm 2017, những gánh nặng trong lòng anh Thủy cũng dần được gỡ bỏ. Dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh Đào Khắc Cử - CEO Công ty TNHH Truyền thông và đào tạo Việt Anh (VAWAY), anh Thủy được học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ số. Anh cho biết: Tôi là người vốn không biết gì về công nghệ số. Sau khoảng thời gian đầu khá khó khăn, tôi đã dần quen với công việc và tích lũy

được nhiều kinh nghiệm. Tôi cảm thấy rất may mắn vì có công việc phù hợp và nguồn thu nhập ổn định để trang trải cho gia đình.

Không chỉ có anh Thủy, rất nhiều người khuyết tật trong tỉnh cũng được anh Cử dang rộng vòng tay đón nhận. Đó chính là dự án ý nghĩa mang tên VAHEART mà anh Cử ấp ủ từ lâu nhằm giúp những người khuyết tật tự tin hòa nhập, khẳng định mình. Chia sẻ về quyết định táo bạo của mình, anh Cử cho biết: Thời điểm đó tôi cũng rất đắn đo vì để làm được lĩnh vực này đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Các bạn khuyết tật có những khó khăn riêng trong việc tiếp cận công việc, đặc

biệt là công nghệ. Nhưng sau khi giúp đỡ được cho bạn Trần Văn Thủy, tôi tin rằng những người khuyết tật khác cũng có thể làm được. Tuy rằng việc hướng dẫn, đào tạo có vất vả, khó khăn hơn nhưng tôi vẫn cố gắng tìm ra phương thức phù hợp giúp các bạn hòa nhập nhanh nhất. Thu nhập trung bình của các bạn khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng, nhiều bạn chăm chỉ, nhanh nhẹn trong công việc có thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Sau 4 năm triển khai, dự án VAHEART của anh Cử đã có 5 khóa đào tạo, giúp hàng chục người khuyết tật có việc làm. Để đưa "làn sóng" công nghệ số về quê hương là hành trình đầy gian nan của chàng trai quê hương Đông Đông. Xuất phát điểm của anh Cử là sinh viên Khoa Tin học xây dựng của Trường Đại học Xây dựng. Nhưng vì mãi đắm chìm trong thế giới ảo, anh bỏ phí thời gian vui đầu vào quán game. Rồi những biến cố gia đình đã kéo chàng trai mơ hồ ấy trở lại với thực tại, nhận thức được trách nhiệm với cuộc đời mình. Năm 2012, anh cùng bạn bè bắt đầu kinh doanh lĩnh vực xây dựng nhưng do thiếu kinh nghiệm và đi theo lối mòn truyền thống nên không tránh khỏi thất bại. Chính từ lần vấp ngã này, chàng trai trẻ nhận ra tiềm năng của lĩnh vực công nghệ số và dồn sức nghiên cứu.

Anh tìm tòi khắp nơi để học



Anh Đào Khắc Cử (CEO Công ty VAWAY) chia sẻ giải pháp công nghệ số giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Xác định dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, tình hình an ninh trật tự (ANTT) thường diễn biến phức tạp, Công an huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Những ngày cuối năm, công việc của Công an thị trấn Hưng Hà nhiều hơn thường lệ bởi đây là thời điểm thường xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. Không kể ngày đêm, lực lượng công an thị trấn cùng lực lượng dân quân và các đội tự quản tăng cường tuần tra, rà soát những khu vực phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện đợt cao điểm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14) và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, thị trấn Hưng Hà đã tăng cường tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân. Chị Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố Nhân Cấu 3 cho biết: Qua nghe tuyên truyền, vận động và ký cam kết thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 và các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại gia đình, chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện để góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Ông Trương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà cho biết: Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm để tập trung giải quyết; chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng dân quân và các tổ tự quản tổ chức hàng tuần tuần tra, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông (ATGT).

Tối ngày 15/11, Đội Cảnh sát giao thông, Công

HƯNG HÀ Bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

an huyện Hưng Hà đã tổ chức ra quân đợt cao điểm bảo đảm ANTT, ATGT những tháng cuối năm 2022 và dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023. Thiếu tá Nguyễn Văn Thuần, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện cho biết: Trong đợt cao điểm, Đội tập trung lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý vi phạm hành lang ATGT, biến quảng cáo vi phạm lòng, lề đường, hợp chợ trái phép; kiểm tra nồng độ cồn, xử lý những trường hợp tái diễn vi phạm chở quá tải trọng không để xảy ra đua xe trái phép.

Qua 25 ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT, Công an huyện Hưng Hà

đã khởi tố 1 vụ, 1 bị can trộm cắp tài sản; bắt, xử lý hành chính 1 vụ, 2 đối tượng đánh bạc, phạt 3,85 triệu đồng; bắt, khởi tố 2 vụ, 2 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 0,2563g heroin; tổ chức kiểm tra điều kiện về ANTT đối với 42 cơ sở kinh doanh, phát hiện 3 cơ sở vi phạm, trong đó tạm dừng hoạt động 1 cơ sở, phạt tiền 2 cơ sở; vận động nhân dân giao nộp 5 súng tự chế, 29 viên đạn, 18 vũ khí thô sơ, 1 công cụ hỗ trợ, 1 kẹp min và 1,1kg pháo; tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 113 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền 179 triệu đồng, tạm giữ 20 phương tiện, tước 14 giấy phép lái xe; tổ chức 14 lượt tuyên truyền lưu động về công tác phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra 17 cơ sở, xử phạt vi phạm 22,5 triệu đồng. Thượng tá Hà Văn Ba, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Trong đợt cao điểm này, Công an

huyện đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất ANTT; quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ phạm tội ở địa bàn cơ sở; tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm nổi lên trong dịp cuối năm như tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tin dụng đen, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; tổng rà soát, khắc phục các vi phạm về bảo đảm an toàn cháy, nổ; ngăn chặn từ sớm, không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra trong dịp tết.

Với những giải pháp quyết liệt, Hưng Hà quyết tâm giữ vững ANTT, ATGT, ngăn ngừa cháy, nổ để nhân dân vui xuân, đón tết bình yên.

THANH THỤY



Công an thị trấn Hưng Hà tổ chức ký cam kết thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 137 đối với từng hộ dân.

▶ QUỲNH PHỤ
Năm 2022 năng suất lúa dẫn đầu toàn tỉnh

Năm 2022, tổng diện tích gieo cấy toàn huyện Quỳnh Phụ đạt trên 22.254ha. Với quyết tâm duy trì năng suất, chất lượng, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các địa phương trong huyện tích cực triển khai việc quy hoạch vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn tại một số xã; chuyển đổi cơ cấu giống lúa sang các giống chất lượng cao, cơ giới hóa liên kết chuỗi từ khâu làm đất, cấy, gặt, sấy tiến tới bao tiêu sản phẩm, nhờ đó năng suất lúa cả năm đạt 133,79 tạ/ha, tăng 0,22 tạ/ha so với năm 2021, là huyện có năng suất lúa cả năm dẫn đầu toàn tỉnh.

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng quy hoạch vùng, chuyển đổi cơ cấu giống lúa cho năng suất cao để tiếp tục duy trì lợi thế về sản xuất nông nghiệp.



Huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

Tổng giá trị từ hiến đất đạt trên 452,4 tỷ đồng

Sau hơn 1 năm thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quỹ đất công tác cải tạo, nâng cấp, mở rộng 16 tuyến đường ở 30 xã, thị trấn. Đường được mở rộng, có điện thắp sáng, giao thông thuận tiện, việc đi lại của nhân dân rất thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển.

▶ VŨ THƯ
6 dự án được chấp thuận đầu tư mới

Nhờ phát huy lợi thế cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, năm 2022 huyện Vũ Thư có 6 dự án được chấp thuận đầu tư mới trên địa bàn. Cũng trong năm 2022, huyện Vũ Thư có 5 dự án điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, khởi công xây dựng mới 3 dự án.

Năm 2023, huyện Vũ Thư tiếp tục triển khai một số dự án lớn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó đáng chú ý nhất là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tấn Minh; dự án xây nhà xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Dũng Nghĩa...

LÊ TRUNG
(Đài TTTH Vũ Thư)

NGUYỄN TRIỆU